





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในวันปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง</p>	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยันความพร้อม 100% ของการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศ ขอให้หน่วยบริการเอกชนมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย โดยจะมีการสรุปรายงานการเบิกจ่ายทุกวันจันทร์ และจะจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการทุกวันพุธก่อนเที่ยงคืน ถ้าติดวันหยุดจะจ่ายในวันเปิดทำการถัดไป ย้ำประชาชนสังเกตป้ายสัญลักษณ์สีแดง "30 บาทรักษาทุกที่" ที่ติดอยู่หน้าหน่วยบริการ และสามารถค้นหาหน่วยบริการในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ใกล้บ้าน ผ่าน 4 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ สปสช., สายด่วน 1330, แอปพลิเคชันเป๋าตัง และทางรัฐ ซึ่งจะมีการระบุหน่วยบริการใกล้บ้านในระยะทาง 50 กิโลเมตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย</p> <p>- คนไทยยุคดิจิทัล (นามสมมุติ) เขียนชื่นชม 30 บาทรักษาทุกที่เฟส 4 ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาล เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ครอบคลุมทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้ พร้อมใช้ดิจิทัลพัฒนาด้านสาธารณสุขของไทย ให้ทันโลกเทคโนโลยี ต่อไปนัดแพทย์ทางออนไลน์ ใบบ่งตัวดิจิทัล เป็นทางเลือกให้คนไข้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และใกล้บ้าน พร้อมให้ติดตามว่าปีใหม่ 2568 นี้ รัฐบาลจะมีนโยบายดี ๆ อะไรมาบริการประชาชนบ้าง</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อุบัติเหตุปีใหม่2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน360องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, news1live, sondhitalk, topnews, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ และจังหวัดเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทำให้เส้นทางหลักและเส้นทางสายรองมีปริมาณรถหนาแน่น ประกอบกับคืนเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่อาจทำให้ผู้ขับขี่รถนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ นอกจากนี้ ประชาชนบางส่วนยังคงเฉลิมฉลองกันต่อ ศปถ. จึงประสานให้จังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ เพื่อรองรับการเดินทางสัญจร อีกทั้งเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกับตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานี่ขนส่งต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อย</p> <p>- นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 67 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ "ขับซ้ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 262 ครั้ง บาดเจ็บ 245 คน เสียชีวิต 36 ราย สาเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว รองลงมาดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถ จยย. ทั้งนี้ มี 11 จังหวัดเสียชีวิตยังเป็นศูนย์ ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 44 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ ภูเก็ต 43 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี จังหวัดละ 10 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ch3, one31, amarintv, linetoday)</p> <p>- เกิดเหตุรถทัวร์เข้าเหมา พาคนจากสมุทรสาคร ไปเที่ยวเบตง ขากลับพลิกคว่ำตกข้างทางที่สุราษฎร์ฯ ดับ 5 บาดเจ็บจำนวนมาก เร่งนำส่งโรงพยาบาล ที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาขึ้นกรุงเทพฯ ก่อนถึงแยกป่าแคว พบรถโดยสารปรับอากาศ สีเขียว-ขาว ยี่ห้อฮีโน่ ป้ายทะเบียนนครปฐม สภาพพลิกตะแคงชนต้นไม้ริมถนน เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงติดอยู่ในตัวรถ หน่วยกู้ภัยจึงเร่งช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถนำส่งโรงพยาบาลไชยา 12 ราย และโรงพยาบาลท่าฉาง 18 ราย และพบมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ใน จำนวน 5 ราย เป็นชาย 3 หญิง 2 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, สวพ.91, bugaboo, siamnews, news1live, ch7, ch3, sondhitalk, linetoday, nationtv)</p> <p>- เวลาประมาณ 7.00น.เช้าวันนี้(2ม.ค.68)เกิดอุบัติเหตุรถกระบะตอนครึ่ง ทะเบียน กทม เดินทางจากจังหวัดชุมพร ไปจังหวัดตรัง เสียหลักกลางเกาะกลางถนน ชนต้นไม้ บริเวณถนนสาย 41 หน้าขนส่งไชยา มีผู้เสียชีวิต 7 ราย</p>	
<p>เทศกาลปีใหม่</p> <p>1. เฝ้าระวัง 6 โรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผจก., ไทยโพสต์, ประชาชาติ, mcot, spacebar, prd., hfocus, thebangkokinsight, thestandard, FM91, TNN, INN, voicetv)</p> <p>- น.ส.ศศิภานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยรัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้เฝ้าระวัง 6 โรค ได้แก่ 1) โควิด 19 2) ไข้หวัดใหญ่ 3) ไข้เลือดออก 4) โรคไทรน 5) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน/อาหารเป็นพิษ จากเชื้อโนโรไวรัส 6) โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส (โรคไข้หูดับ) หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่าผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เฝ้าระวัง 6 โรค ต่อไปนี้ 1. โควิด 19 2. ไข้หวัดใหญ่ 3. ไข้เลือดออก 4. โรคไทรน 5. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน/อาหารเป็นพิษ จากเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) 6. โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส หรือโรคไข้หูดับ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศ เช่น ไข้หวัดนก ฝีดาษวานร และไข้ไอโรพุซ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด</p> <p>2. New Year Blues</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js100, hfocus, pptv, ch7)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าหลายคนได้พบเรื่องราวหลายเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดี ส่งผลให้มีความเสี่ยงเผชิญภาวะ Post-Vacation Depression หรือภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว (New Year Blues) ที่ต้องให้ความสำคัญ โดยทั่วไปอาการมักคงอยู่ 2-3 วันหรือยาวนานถึง 2-3 สัปดาห์ ในบางรายจนกระทบต่อการใช้ชีวิต สามารถประเมินสภาวะทางจิตใจเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.วัดใจ.com</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, กรุงเทพธุรกิจ, thebetter, newtv, news1live, ท100, thaipbs, springnews, thailandplus, ch3plus)</p> <p>- นพ.สุกโชค เวชภัณฑเมสัช ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 2 กล่าวถึงกรณี WHO ประกาศให้การระบาดของอหิวาตกโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ ว่า ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.67 ที่ชายแดน จ.ตาก มีผู้ป่วยสะสม 4 ราย ทั้งหมดรักษาจนหายดีแล้วและไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ยังคงเฝ้าระวังป้องกันต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ เน้นให้ความรู้การป้องกันโรค โดยเฉพาะการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเข้มงวดผู้ประกอบการอาหารเครื่องดื่ม และตลาดซึ่งคอก.โรคติดต่อจังหวัดตาก ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค ทั้งเจ้าของตลาด หน่วยงานราชการ โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่ผลิตน้ำดื่ม/น้ำแข็ง และสื่อสารความรู้การป้องกันการปฏิบัติตัวประชาชนในพื้นที่</p>	
<p>แนะนำไพร่แก้อังอืด ท้องเฟ้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเทศกาลปีใหม่มักมีการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรืออาหารไม่ย่อย พร้อมแนะนำสมุนไพร 5 ชนิดช่วยบรรเทาอาการ ได้แก่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1. ยาชิง 2. ยาธาตุดอบเชย 3. ยาธาตุดุบรรจบ 4. ยาขมิ้นชัน และ 5. ยาประสะกะเพรา สามารถขอคำปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจากแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ หรือติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>	
<p>เปิดแผนสมัชชาสุขภาพปี'68...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 ภายใต้ประเด็นหลัก “เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน” ได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน 2 เรื่อง ได้แก่ มติที่ 1 พลิกโฉมกำลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะ มีสาระสำคัญในการสร้างศักยภาพประชาชนให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการกำลังคน ทั้งวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพ เข้ามาหนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ มติที่ 2 การท่องเที่ยวแนวใหม่ สุขภาวะเศรษฐกิจไทยยั่งยืน มีสาระสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม นโยบายการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในปี 2568 ภายใต้ประเด็นหลัก “เศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยที่ยั่งยืน” หากจะให้เกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยนำเข้าจำนวนมาก คือ องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะต้องร่วมมือกันสร้างกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิต และผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้จะมีการนำเสนอมติสมัชชาแห่งชาติเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในปี 2568 เพื่อรับทราบและนำมาสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>สรุปข่าวสาธารณสุขแห่งปี2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- Hfocus สรุป 9 ข่าวสาธารณสุขแห่งปี 2567 นับตั้งแต่รัฐบาลเปลี่ยน รมว.สธ. 2 คน จาก “หมอชลน่าน” เป็น “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ได้แก่ 1. 30 บาทรักษาทุกที่ สู้ปมร้อนใบส่งตัว กทม. กับ มะเร็งรักษาทุกที่ 2. รพ.ขาดทุน ขาดสภาพคล่องการเงิน และปัญหาพร.ประกันสังคม 3.ศึก 2 วิชาชีพพมจ่ายยาเจ็บป่วยเล็กน้อย 4. หนี้เสีย รพ.ชายแดน ปัญหาการรักษาพยาบาลคนต่างด้าว-ภาระงานบุคลากร 5.ปัญหากำลังคน สร้างกฎหมายแยก สธ.ออกจาก ก.พ. -ค่าเสี่ยงภัยโควิด 6. ร่างกฎหมายสธ. 3 ฉบับ หากผ่านฉลุยปรับโฉมสาธารณสุขทันที 7.ยาบ้า 1 เม็ด 8. ยาดองเถื่อน เหล้าเถื่อนผสมเมทานอล สารอันตราย และ 9. อหิวาตกโรค</p>	
<p>มะเร็งธาตุไฟ ภัยพิบัติจากสภาพอากาศวิปริตสุดขีด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ปี 2568 ตรงกับปีมะเส็ง...ปีที่โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สาเหตุใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่วิปริตสุดขีด เมื่อโลกของเราเข้าสู่ยุคโลกเดือด ต่อเนื่องจากปี 2567 และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือ “การลดก๊าซเรือนกระจก” ของโลกยังไม่ถึงไหน ขณะที่ความรู้ที่เคยมีกำลังเป็นอดีต เราต้องทำความเข้าใจกับทะเลและมหาสมุทรยุคใหม่ ที่ปัจจุบันอุณหภูมิของน้ำทะเลและมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์</p> <p>ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ได้มีการยกระดับโลกเดือดมาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุม COP29 ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ช่วงปลายเดือน พ.ย.2567 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินงานทั้งการปฏิบัติตามเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.2065 รวมถึงบูรณาการแผนการปรับตัวระดับชาติให้เชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่น ด้วยการให้แต่ละจังหวัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันหนึ่งในมาตรการที่จะลดก๊าซเรือนกระจก คือมาตรการคุมเข้มฝุ่น PM2.5 และไฟป่า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยต้นทางของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยมี ทส.เป็นแกนหลัก พร้อมออกมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นพิษ ปี 2568 ตั้งเป้าว่าพื้นที่ไฟไหม้จะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากปี 2567 ทั้งนี้ให้ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง</p>	
<p>วัยรุ่น! ปาประทัดใส่เด็ก 1 ขวบ...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, linetoday)</p> <p>-น้องสกาย อายุ 1 ปี 9 เดือน ถูกวัยรุ่นประทัดลูกบอลปาใส่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในคืนวันแคว้นดาวน ที่หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยหมอได้เย็บแผล 7 เข็ม และย้ายมารักษาตัวที่ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องจากมีอาการปอดอักเสบ ก่อนที่ นายศรณรงค์ อายุ 25 ปี พ่อน้องสกาย จะเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.สิเกา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล่าสุด สภ.สีเกา ได้สนธิกำลังตำรวจ สภ.กันตัง เดินเท้าตรวจร้านค้าที่มาตั้งเต็นท์ขายของในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พบบางร้านมีการจำหน่ายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดประทัดลูกบอลมาได้กว่า 2,300 ลูก และทำการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ ยืนยันจะดำเนินคดีผู้ทำผิด ในทุก พ.ร.บ.ความผิดของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา พ.ร.บ.อุทยานฯ หรือ พ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ</p>	
<p>หนุ่มป่วยจิตเวชฆ่าหมาตายแล้วเนื้อขายริมถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ , แนวหน้า, คมชัดลึก, ch3, workpointnews, Brighttv, bugaboo, linetoday , siamnews)</p> <p>- เพจชื่อดังในเมืองอุดรธานี รับแจ้งเหตุ นายไสว อายุประมาณ 55 ปี ฆ่าหมาตายแล้วเนื้อวางขายริมถนน ที่ซอยบริบาลดารี 8 หมู่ 10 ต.ศรีสุทโธ เขตเทศบาลเมืองบ้าน ขาวบ้านแล้วเห็นสะท้อนใจอย่างมาก และไม่มีชาวบ้านเข้าใกล้เพราะคนก่อเหตุป่วยจิตเวช โดยนายไสวฆ่าหมดทั้งหนู ทั้งแมว และคนก็เคยไล่ฆ่าด้วย ขณะที่ญาติๆ บอกว่า นายไสวป่วยจิตเวชมานานแล้วไม่ได้เสพยา อยากหาทางช่วยรักษาไม่รู้จะอย่างไร ญาติๆ ก็พากันกลัว กลัวเป็นภัยสังคมฆ่าคนตายจะอันตรายมาก</p>	